
 ๔.๖ รายงานการเบิกจายงบประมาณการกอสรางอาคารคณะครุศาสตรและคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์  สมุทธารักษ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

โดยตําแหนง ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาขณะนี้สํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการกอสราง

อาคารคณะครุศาสตรและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเบิกจายใหแก

บริษัทผูรับเหมาเรียบรอยแลว แตบริษัททําหนังสือใหมหาวิทยาลัยจายดอกเบี้ยกรณีมหาวิทยาลัยเบิก

จายเงินลาชา ซ่ึงในกรณีดังกลาวสํานักงบประมาณไดใหขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้ 

  ๑. ทําหนังสือเชิญบริษัทมาเพ่ือเจรจาไกลเกลี่ยใหยกเวนดอกเบี้ย  

  ๒. กรณีบริษัทไมยกเวนดอกเบี้ย มหาวิทยาลัยอาจใช เงินเหลือจายชําระเปน 

คาดอกเบี้ยใหแกบริษัทดังกลาว ท้ังนี้ใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการข้ันตอนท่ี ๑ โดยเชิญบริษัทมาเพ่ือเจรจาไกลเกลี่ย

ในวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  ท่ีประชุมรับทราบ และใหขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรหารือสํานักงานอัยการสูงสุด

เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหา 

มติสภามหาวิทยาลัย    รับทราบและใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  คร้ังที่  ๑๓/๒๕๖๒  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 


